

Chăm sóc phụ nữ mang thai trong mùa dịch Covid-19

Vị trí biên tập viên

Thứ bảy, 21 Tháng 8 2021 14:15 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 21 Tháng 8 2021 14:23

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh -

(QNO) - Nhiếp ảnh gia bày tỏ quan tâm, lo lắng về những vấn đề chăm sóc sức khỏe thai kỳ trong mùa dịch Covid-19. Ngoài những lưu ý về chăm sóc thai kỳ thông thường, cần lưu ý những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 và những hậu quả của dịch bệnh.

Điều này là gì? Đáp ứng những thắc mắc của đa số thai phụ trong mùa dịch.

*** Trong mùa dịch Covid-19, lịch khám thai có thay đổi gì không? Nếu bạn giãn cách xã hội, nên thay đổi như thế nào cho phù hợp?**

- Nhiếp ảnh gia lo lắng khi đi khám thai mùa dịch vì sợ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện luôn đảm bảo an toàn thai phụ và thai nhi lên hàng đầu như kiểm soát các quy trình khi thăm khám để hạn chế lây lan của dịch bệnh bằng cách tuân thủ 5K hoặc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 khi cần thiết.

Thai phụ cần khám theo lịch hẹn của bác sĩ và thực hiện đúng các hướng dẫn. Tuy nhiên, có thể hạn chế đến bệnh viện bằng cách khám, tư vấn qua điện thoại hoặc các cuộc gọi video. Các bác sĩ sẽ sàng lọc những hướng dẫn mới cách chi tiết nhất.

Lịch khám thai để nhấc thai kỳ chia theo quý I, II, III. Trong đó, giai đoạn quan trọng, không nên bỏ qua là khoảng 11 - 13 tuần 6 ngày, ngoài xem xét tình trạng thai kỳ, còn đo độ mở da gáy, xét nghiệm máu phôi để sàng lọc các bệnh rối loạn nhiễm sắc thể của trẻ sinh và tầm soát tiền sản giật cũng như xét nghiệm lây truyền mầm con để phát hiện các bất thường sớm trong thai kỳ.

Chăm sóc phụ nữ mang thai trong mùa dịch Covid-19

Viết bởi: Biên tập viên

Thống kê: 21 Tháng 8 2021 14:15 - Lần cập nhật cuối: 21 Tháng 8 2021 14:23

**Tôi đang mang thai.
Tôi có thể tiêm vắc xin
COVID-19 hay không?**

Mang thai khiến cho bà mẹ có nguy cơ mắc COVID-19 nặng hơn, nhưng hiện tại có rất ít dữ liệu đánh giá tính an toàn của vắc xin phòng COVID-19 trong thời kỳ mang thai.

Phụ nữ mang thai có thể được tiêm vắc xin phòng COVID-19 nếu lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn do vắc xin.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao phơi nhiễm với vi rút SARS-CoV-2 (ví dụ: cán bộ y tế), hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh nặng (đang mắc bệnh nền) nên tư vấn với bác sĩ để cân nhắc về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

[6301.htmlhttps://baogiangnam.vn/y-te/cham-soc-phu-nu-mang-thai-trong-mua-dich-covid-19-116301.html](https://baogiangnam.vn/y-te/cham-soc-phu-nu-mang-thai-trong-mua-dich-covid-19-116301.html)